

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CÔNG AN QUẬN NAM TỪ LIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2323/CANTL-TH

Nam Từ Liêm, ngày 12 tháng 9 năm 2019

V/v phối hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn quận năm học 2019-2020

Kính gửi:

- Đ/c Đội trưởng các đội: CT-HC, An ninh, GTTT, XDPT
- Đ/c Trưởng Công an các phường thuộc quận

Thực hiện Công văn số 6573/CAHN-PV01 ngày 28/8/2019 của CATP về việc phối hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố năm học 2019 – 2020.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp, Ban chỉ huy Công an quận yêu cầu Đội trưởng các đội nghiệp vụ, Trưởng Công an các phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác cụ thể như sau:

1. Chủ động triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Công an quận - Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận trong năm học 2019 – 2020. Bên cạnh đó, tuyên truyền nội dung chỉ đạo của Công an Thành phố về việc tăng cường lực lượng tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là lái xe, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh các trường học trên địa bàn quận. Đối với các trường hợp trên sau khi xử lý vi phạm Công an quận sẽ có thông báo về đơn vị chủ quản để phối hợp giáo dục, quản lý, phòng ngừa tình trạng tái vi phạm; đồng thời, thông báo với phòng Giáo dục và Đào tạo để xem xét đánh giá, phân loại thi đua cuối năm đối với cá nhân và tập thể có liên quan để xảy ra vi phạm.

(Giao các đội XDPT, CT-HC, Cảnh sát GTTT và Công an các phường tổ chức thực hiện)

2. Phối hợp tham mưu Ban Giám hiệu các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền tại các trường học. Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh các trường học trên địa bàn quận; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông dưới hình thức "sân khấu hóa", các cuộc thi "giao thông học đường cho học sinh năm học 2019- 2020". Tổ chức trưng bày các panô ảnh tuyên truyền về an toàn giao thông; cách phòng, tránh tai nạn giao thông.

(Giao các đội An ninh, Cảnh sát GTTT và Công an các phường tổ chức thực hiện)

3. Phối hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường thống nhất phương án bố trí lực lượng duy trì, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng các

Kg: Đ/c Hồng Việt  
XDPT Đ/c Lưu Chí Việt  
Đ/c Vương Lập, Vũ Hồng  
Huy Sĩ Ấy

T

trường học trên địa bàn, nhất là thời gian đầu và cuối giờ học, khung giờ cao điểm. Không để tình trạng học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường, trên hè phố sai quy định, gây ùn tắc giao thông. Tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, tuyến phố khu vực các trường học để kịp thời kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp lái xe, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh các trường học vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, thông báo vi phạm về các trường học trên địa bàn để phối hợp giáo dục, quản lý phòng ngừa tái vi phạm. Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng, các đơn vị tổng hợp danh sách các lái xe, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh các trường học vi phạm lồng ghép trong báo cáo ngày gửi về Công an quận (qua Tổ chuyên đề - Đội TH).

*(Giao đội Cảnh sát GTTT và Công an các phường tổ chức thực hiện)*

4. Phối hợp với chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp sử dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định khu vực xung quanh các trường học trên địa bàn quận. Kiên quyết xóa bỏ những hàng quán, bến bãi trông giữ phương tiện trái phép, vi phạm hành lang trật tự, an toàn giao thông.

*(Giao đội Cảnh sát GTTT và Công an các phường tổ chức thực hiện)*

5. Chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự Công an các phường phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức ký cam kết đối với các lái xe, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là các quy định về: đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; đi đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ xe đúng nơi quy định; không chở quá số người quy định; bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện đưa đón học sinh... (có mẫu cam kết kèm theo).

*(Giao Công an các phường tổ chức thực hiện)*

Nhận được Công văn này đề Các đơn vị tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, báo cáo về Công an quận (qua tổ chuyên đề - Đội TH) trước ngày 24/9/2019./.

**Nơi nhận:**

- Phòng PV01 - CATP;
- TT Quận ủy – UBND quận;
- Đ/c Trưởng Công an quận;  
(để báo cáo)
- Như kính gửi; (để thực hiện)
- Lưu VT, TH.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN  
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN**



**Đại úy Đinh Phúc Thành**

